



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์ , ข่าวสด)

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. กล่าวว่า กรณีมีการเสนอให้ออก พ.ร.ก.กัญชา กัญชง มาใช้ระหว่างรอพิจารณา ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็น เพราะจะส่งผลให้เกิดความไม่หลากหลายในกฎหมาย ซึ่ง กมธ.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง มีองค์ประกอบจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล ป.ป.ส. นักกฎหมาย ภาควิชาการ และภาคสังคม ที่ สนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อสันตินาการได้ นำไปสู่การออกกฎหมายที่มีความครบถ้วนรอบด้านและสมบูรณ์ที่สุด โดยจะรับฟัง ความเห็นจากประชาชนมาปรับปรุงกฎหมายให้ดีที่สุดกว่าในวาระแรก และนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ภท. ในฐานะประธาน กมธ. ไม่มีความคิดที่จะยื้อร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้ยาวนานออกไป โดยจะดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุด และคาดว่าจะ เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

- นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีจีน และเกาหลีได้ออกประกาศเตือนประชาชนห้ามยุ่งเกี่ยวกับกัญชา แม้ประเทศไทยจะดำเนินการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมยังคงมีความกังวลและหวงใยจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลต้องรับฟังอย่าง ครบถ้วนรอบด้าน การปลดล็อกกัญชาเสรีต้องระมัดระวังและควบคุมให้ดีเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ และต้องมีการออกกฎหมายควบคุมให้รอบคอบเพื่อการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี


- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หลังประกาศปลดล็อกกัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติด สร.ได้เน้นย้ำถึง นโยบายรัฐบาลในการนำส่วนของกัญชา กัญชง มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยไม่มีการสนับสนุนให้ใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้การ ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับกัญชา กัญชง บรรลุเป้าหมายเป็นผลสำเร็จ จึงดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการใช้ กัญชา กัญชงอย่างปลอดภัยไปยังประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทางคณะทำงานภาคประชาชนเป็นผู้แทนของประชาชนผู้บริโภค เป็นเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับ ออย.ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมีส่วน ช่วยให้การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

- นายอิทธิศักดิ์ เห็นใจชน ผู้บริหาร ฟาร์ม โกลเด้นลิฟ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากมาย สถานบันเทิงในตรอกข้าวสารประสบปัญหาหารขาดทุน และปิดกิจการ จำนวนมาก เมื่อรัฐบาลคลายล็อก ทำให้กลับมาประกอบธุรกิจอีกครั้งพบว่า บริเวณถนนข้าวสารเริ่มมีผู้นำกัญชามาจำหน่าย บางรายจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห่งกิโกรัมละ 800,000 บาท โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อไปใช้กันอย่างมากมาย จาก การสอบถามผู้ประกอบการห้องเช่าบริเวณดังกล่าว ได้คาดการณ์กันว่า อาจจะมีการเปิดร้านกัญชาถนนข้าวสารไม่น้อยกว่า 100 แห่ง

- สสจ.อุทัยธานี เตรียมจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.65 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมี น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กษ. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 และ เขต 2 เข้าร่วม

- นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุโข-ลก จ.นราธิวาส กล่าวว่า ได้รับการประสานความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประเทศมาเลเซีย ในเรื่องของกัญชาที่ทางประเทศไทยใช้นโยบายกัญชาเสรี กรณีหากนำกัญชาเข้าประเทศ มาเลเซียโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศมาเลเซียมีการเข้มงวดตรวจค้นสัมภาระต่างๆ แล้ว พบกัญชาถือว่าผิดกฎหมายและมีโทษหนัก จึงขอฝากเตือนประชาชนคนไทยและกำลังดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบกันอย่างทั่วถึงพร้อมนำมาติดตั้งบริเวณด่านพรมแดนสุโข-ลก ในเร็ววันนี้

- นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า หลังประกาศปลดล็อกกัญชา ได้สั่งการ อสม.ในพื้นที่ให้ รมรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน อย่าใช้กัญชาผิดวิธี โดยหากมีความประสงค์ใช้กัญชาเพื่อการรักษาให้ปรึกษา แพทย์ที่ศูนย์แพทย์ หรือรพ.ใกล้บ้าน เพราะมีการใช้กัญชาตามตำรายาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย และการใช้น้ำมันกัญชามา รักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่การนำมาสูบเพื่อนันทนาการยังห้ามไม่ให้ใช้ ส่วนเรื่องการบริโภคโดยนำมาประกอบ อาหารหรือเครื่องดื่มต้องใส่ปริมาณใบกัญชาอย่างระมัดระวังและมีความรู้ที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปยังเภสัชกร ประจำ รพ.สต.หรือ รพ.ใกล้บ้านได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อแนะนำ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ทิวช่อง TNN, thailandplus, thebangkokinsight, tnn)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการส่วนการตรวจสอบร้านอาหารที่แอบใส่กัญชาในอาหารแต่ไม่แจ้งลูกค้า ว่า กรมอนามัย ได้ส่งทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบว่าส่วนใหญ่ ร้านจะแจ้งกับลูกค้าว่าใส่กัญชา เพราะเป็นจุดขายให้ร้าน แต่ในส่วนของความเชื่อที่ว่าใส่กัญชาแล้วลูกค้าติดใจรสชาติมากขึ้น แต่ไม่แจ้งลูกค้า ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภค ตรงนี้จึงต้องย้ำว่าร้านต้องติดป้ายเมนูกัญชา เพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากกินแบบที่ใส่กัญชา และในบางคนที่มีความไวต่อกัญชาด้วย โดยหน่วยงานในพื้นที่ 2 หน่วย ที่มีหน้าที่ช่วย กำกับดูแล คือ อปท. เป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมภาคส่วนอื่น เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่ต้องไปสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เกิดขึ้น รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ในทางไม่เหมาะสม หรืออันตราย ไม่ใช่เฉพาะกัญชา แต่เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ ที่ต้องควบคุมการใช้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 28 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,761 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,517,651 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 30,620 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,185 ราย รักษาหายสะสม 4,464,573 ราย ยังรักษาอยู่ 22,458 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 549,572,322 (+350,929) ราย เสียชีวิต 6,351,840 (+730) ราย รักษาหาย 524,455,779 (+528,109) ราย</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. โควิดไทยพ้นระบาดใหญ่ 1 ก.ค. 65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 30 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ch7, TNN, thebangkokinsight, thaigov, thailandplus, topnews, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนโรคโควิด 19 สู่วิถีประจำถิ่น หลังวันที่ 1 ก.ค. 65 คงต้องรอให้องค์การอนามัยโลกเป็นผู้ประกาศ สำหรับประเทศไทยจะใช้คำว่าเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) ซึ่งเป็นไปตามแผน แต่ไม่เชื่อว่าจะไม่มียุคแล้ว ยังคงมีอยู่เป็นคลัสเตอร์เล็ก กลาง ใหญ่บ้าง แต่ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ขณะนี้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกือบ 140 ล้านโดส ประชาชน 60 ล้านคนได้ฉีดเข็มแรกแล้ว ส่วนเรื่องการรักษา สิทธิกองทุนต่าง ๆ ครอบคลุมอยู่แล้ว โดยจะมีการหารือกันในเรื่องนี้ต่อไป สำหรับข้อกังวลเรื่องที่ยังพบสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 เพิ่มขึ้นในไทยแต่ยังอนุญาตให้ถอดหน้ากากตามความสมัครใจได้นั้น สายพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเจอ กรมวิทย์ฯ มีการวางระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ และพบมาตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ผ่านไป 3 เดือน ยังไม่พบข้อกังวลในเรื่องว่าเชื้อจะแพร่เร็วหรือรุนแรงกว่าเดิม</p> <p>2. หมอพร้อมเพิ่ม 2 ฟังก์ชัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, soudhitalk, hfocus, thaipbs, thailandplus, moneyandbanking, INN, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรมว.สธ. เผยว่า สธ. ได้พัฒนาและเปิดตัวฟังก์ชันประเมินภาวะลองโควิดโดยกรมการแพทย์ และตรวจสุขภาพใจโดยกรมสุขภาพจิต บนแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” ให้มีความสมบูรณ์และบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเป็น Digital Health Platform ของไทย</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะลองโควิด เพื่อเป็นคำแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วแต่ยังมีอาการหลงเหลือ พร้อมพัฒนาแบบประเมินสำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นภาวะลองโควิดผ่านหมอพร้อม หากพบมีอาการรุนแรงจะแนะนำให้ประเมินซ้ำอีก 3 เดือนหลังจากวันที่ตรวจพบเชื้อ เพื่อติดตามอาการ และหากอาการดังกล่าวกระทบต่อการดำเนินชีวิตจะแนะนำให้พบแพทย์ รพ.ใกล้บ้าน</p> <p>3. วัคซีนโควิดเด็กอายุ 6 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, soudhitalk)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ต้องรอทางไฟเซอร์และโมเดอร์นามาขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีขอยื่นขอขยาอายุการฉีด แต่หากยื่นเรื่องเข้ามาแล้วก็สามารถพิจารณาได้ทันที โดยขนาดที่ใช้ในกลุ่มอายุ 6 เดือนขึ้นไป จะมีขนาดน้อยกว่าวัคซีนที่ใช้ในเด็กอายุ 5-11 ปี</p> <p>4. โอมิครอน BA.4 และ BA.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีศิริราชพยาบาล เดือนโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 อันตรายกว่า BA.2 เหตุ</p>	

เกาะเซลล์ปอดมากกว่า และอย่าประมาทกับมาตรการ "ผ่อนคลายนวมหน้ากาก" คาดว่าอีก 2 สัปดาห์จะเห็นภาพชัดเจนของ BA.4 และ BA.5 มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews)

- เพจ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโอไมครอน BA.5 ว่า กำลังระบาดแทนที่ทุกสายพันธุ์ แต่ความรุนแรงอาจไม่ต่างจาก BA.2 การป้องกันและรักษาใกล้เคียงกัน พบว่ากระจายเชื้อในปอดได้ดีเท่ากับสายพันธุ์เดลตา จึงถือเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตามในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวบรรยายผ่านระบบออนไลน์ถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 และวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ว่า ช่วง 3 สัปดาห์ ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์ได้ถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพฯ 206 ราย พบว่ายังเป็นสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน BA.2 แต่ข้อมูลทั่วโลกพบ BA.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือน พ.ค. อยู่ที่ร้อยละ 3.7 เพิ่มขึ้นเดือนมิ.ย. เป็นร้อยละ 30 ประเทศไทยพบรายงานการเพิ่มขึ้นของ BA.5 ในเดือนพ.ค. จากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 8 ในเดือน มิ.ย. เป็นสัญญาณเดือนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ต้องกังวล เพราะยังไม่มีหลักฐานความรุนแรงรวมถึงการเสียชีวิตที่เพิ่ม อีกทั้งการถอดรหัสพันธุกรรมในหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยลง เดือน ก.ค. คาดว่าจะเห็นยอดติดเชื้อที่สูงขึ้นจนถึงเดือน ส.ค. ต้องเตรียมรับมือ จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงไปต่ำสุดช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. เพราะเป็นช่วงปิดเทอมและจะกลับสูงอีกที่ช่วงเปิดเทอมเดือน ม.ค. เป็นลักษณะจำเพาะของโรคทางเดินหายใจในเด็ก

- นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้นหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ได้เกือบ 2 เดือนนั้น สพฐ. ย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียนติดเชื้อให้พักรักษาตัว โดยครูผู้สอนจะต้องติดตามอาการ หากนักเรียนอาการไม่มาก สามารถเรียนได้ ให้จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางอื่น ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงให้มาเรียนปกติ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ สธ. เคร่งครัด

5. นายภา ชื่นชมนักวิจัยไทยพัฒนาผลงานรับมือโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)

- นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมต่อนักวิจัยที่ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษา ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือโควิด 19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตัวอย่างผลงาน ดังนี้ 1.เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ 2.ชุดตรวจโควิดด้วยวิธีแลมป์เปลี่ยนสี 3.ชุดตรวจ “COVITECT-1” ด้วย Real-Time RT PCR 4.หลอดเก็บเลือดอินโนเมต เป็นต้น นับเป็นเครื่องยืนยันของความสามารถคนไทย และความพร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค

6. รมว.สธ.ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. มีผลตรวจ ATK เป็นบวก หลังกลับจากเข้าร่วมประชุมที่ประเทศฝรั่งเศส โดยขณะนี้แพทย์สั่งกักตัว 1 สัปดาห์

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศ ว่า ภายหลังเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ได้มีการตรวจ ATK พบว่า มีการติดเชื้อ จากนั้นจึงได้มีการตรวจยืนยันด้วยระบบ RT-PCR ยืนยันผลเป็นบวก เบื้องต้นรองนายกฯ ประสงค์ที่จะรักษาตัวที่บ้าน ทีมแพทย์เห็นว่ามีอาการไม่มาก จึงให้ดูแลรักษาอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 5-7 วัน แต่มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ได้รับประทานยาโมโนโคลนพิราเวียร์ เมื่อถามว่าถึงกรณีนายอนุทิน มีการฉีดวัคซีนหลายเข็มแล้ว แต่ยังติดเชื้อ นพ.เกียรติภูมิ ยืนยันว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพ เมื่อฉีดแล้วสามารถติดเชื้อได้ แต่จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไม่มาก ลดการเสียชีวิตได้



โรคฝีดาษวานร

รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ topnews)

- องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรล่าสุด พบผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 3,400 คน และเสียชีวิต 1 คน ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมี 8 ประเทศยืนยันพบผู้ป่วยคนแรก ขณะที่ยุโรปยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาด พบมากที่สุด ในสหราชอาณาจักร สเปน โปรตุเกส และเยอรมนี อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษวานรระลอกปัจจุบัน เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ก้าวทำใจ ด้านภัยยาเสพติด จ.น่าน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., thailandplus, prd)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ก้าวทำใจ ด้านภัยยาเสพติด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน" ณ หนองน้ำครก ตำบลม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน และกล่าวว่า กิจกรรม เดิน วิ่ง ก้าวทำใจ Season 4 เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชนชักชวนกันมาออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ร่วมกับการนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน ก้าวทำใจ Season 4 มาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป</p>	
<p>ทั่วโลกตายจาก “เชื้อดื้อยา” ปีละ 1.27 ล้านคน อย่าซื่อยามากินเอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท.,ทีวีช่อง 3,5,9, TNN ,NBT, ThaiPBS, ผจก., thailandplus, sondhitalk)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวภายในพิธีเปิดงาน “การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3” ว่า ข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดทั่วโลก พบมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาการดื้อยา สูงถึงปีละ 1.27 ล้านคน ซึ่งมากกว่าเดิมที่เคยประมาณการไว้ว่าเสียชีวิตแค่เพียง 7 แสนคน โดยในปี 63 การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” สำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้ “แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2565” โดยการประชุมนั้นนับเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมือย่างต่อเนือง ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2563 และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ รวมถึงนำมาใช้ในระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2566 – 2570</p>	
<p>“กรมอนามัย-ซ้อปี้” คุมเข้มเงื่อนไขขายนมผงเด็กออนไลน์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ผจก., thailandplus, thebangkokinsight, tnn)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันผลักดัน พ.ร.บ.การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่และครอบครัว ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก ผ่านการควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ร่วมมือกับบริษัท ซ้อปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจัดทำข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดในการจำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายควบคุม ในศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย (Seller Education Shopee) ที่เป็นแหล่งรวบรวมนโยบายการขายสินค้าที่ถูกต้องบน Shopee พร้อมให้คำแนะนำการลงขายสินค้าที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้จำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็กดำเนินการจำหน่ายนมผงในช่องทางออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p>	
<p>โรคฟันผุไม่ติดจากการหอมหรือจูบ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thailandplus, thestandard)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แจงโรคฟันผุเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดต่อการหอมหรือจูบ ระยะเวลาการสัมผัสของเชื้อโรคและกรดต่อผิวฟันอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้นการจูบในช่วงเวลาอันสั้นไม่สามารถทำให้เกิดฟันผุได้ แต่มีโอกาสส่งผ่านเชื้อโรคทางน้ำลาย เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบหรือเริม นอกจากนี้ กรณีที่มีผลในช่องปากอาจทำให้เกิดการติดต่อของโรคผ่านทางเลือดได้</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, prd, thailandplus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนตกในหลายพื้นที่ แนะนำช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้านและโรงเรียนทุกแห่ง โดยใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก</p>	
<p>งานเฮลท์แคร์ 2022</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-สปสช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิรักษาพยาบาล เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ในงานมหกรรมสุขภาพ "เฮลท์แคร์ 2022 จักรवालผู้สูงวัย" จัดโดยเครือมติชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30-20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ธนาคารสเต็มเซลล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า คกก.สถานพยาบาลเห็นชอบร่าง ประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานการให้บริหารด้านเซลล์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล เฉพาะกรณีการใช้เซลล์เพื่อการบำบัดรักษา พ.ศ...แล้วเตรียมเสนอเข้าสู่อนุกรรมการก่อนพิจารณาออกเป็นกฎหมายเสนอให้รมว.สธ.ลงนามประกาศต่อไป อย่างไรก็ตามประกาศฉบับนี้ เป็นการให้บริการผู้ป่วยเฉพาะรายตามพรบ.สถานพยาบาล ไม่รวมถึงกรณีผู้ประกอบการเอกชนที่เปิดให้บริการเก็บและฝากสเต็มเซลล์ในลักษณะของธนาคารสเต็มเซลล์ ทั้งนี้ ในทางกฎหมายธนาคารสเต็มเซลล์ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่มีแนวทางกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ โดยผู้ประกอบการจะยื่นขออนุญาตเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ และทำการเก็บสเต็มเซลล์ไว้ในธนาคาร ซึ่งจะมีการจัดเก็บไว้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ จะต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ก่อน หากเป็นส่วนกลางดำเนินการได้ที่กรม สบส. ส่วนภูมิภาคไปที่ สสจ.ในพื้นที่</p>	-
<p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ รร.แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ภายในงานมีการบรรยาย การเสวนาของวิทยากรรับเชิญทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การจัดนิทรรศการ การเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 264 เรื่อง โอกาสนี้ คุณหญิงลักษณาจันทร์ เลขาพันธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่, รางวัล DMSc Award และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดประชุม</p>	
<p>พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ศ.ดร.นพ.นริศถพล เจริญพันธุ์ ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล กล่าวว่า นักวิจัยของสถาบันฯ สามารถพัฒนาวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีได้ถึง 4 สายพันธุ์ในเข็มเดียวกันครั้งแรกในโลก และสามารถฉีดในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปีได้ สร้างภูมิคุ้มกันได้นาน 5 ปี ขณะนี้มีบริษัทเอกชนมารับช่วงต่อ โดยอยู่ระหว่างการทดสอบ และพัฒนาสู่การผลิตให้สามารถใช้ได้จริงอย่างปลอดภัยในวงกว้างทั่วโลกเพื่อให้เด็กวัย 1-9 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้มีโอกาสรอดชีวิต และกลายเป็นความหวังของโลกแห่งอนาคต</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิป เกี่ยวกับเรื่องนมวัวมีสารไดออกซินทำให้เกิดโรคมะเร็ง ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไดออกซินเป็นผลผลิตทางเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยอุตสาหกรรม สืบค้นข้อมูลการวิจัยพบว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการปนเปื้อนสารไดออกซินในนมวัวและส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์</p>	-